
รายชื่อผู้เข้าประชุมสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 
วันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2567 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม  จำนวน    9   คน 
ลาประชุม     จำนวน    2   คน 
ขาดประชุม   จำนวน     -   คน 
 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายวีรชน  ดวงมาเกิด ประธานสภา ฯ   ลา 
2 นายอนันต์  เนือนสกุล รองประธานสภา ฯ อนันต์  เนือนสกุล  
3 นางดวงฤดี  โพธิ์กลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ดวงฤดี  โพธิ์กลาง  
4 น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส ส.อบต. หมู่ที่ 2 ประภาพร  พรมโสฬส  
5 นายอุทิศ  มุขประดับ ส.อบต. หมู่ที่ 3  ลา 
6 นายสุพล  ชูชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 5 สุพล  ชูชาต ิ  
7 นายจรูญ  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 6 จรูญ  กองสกุล  
8 นายศักดิ์ดา  กองสกุล ส.อบต. หมู่ที่ 7 ศักดิ์ดา  กองสกุล  
9 นายไพรัตน์  วิชัยกุล ส.อบต. หมู่ที่ 8 ไพรัตน์  วิชัยกุล  

10 นางสาวชาลินี  หลุมแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 9 ชาลินี  หลุมแก้ว  
11 นายประนอม  แทนวงษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 ประนอม  แทนวงษ์  

เข้าร่วมประชุม    จำนวน  7  คน 

ลำดับที่ ชื่อ   -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ นายก อบต.โคกว่าน จักรพงษ ์หงษ์วิเศษ  
๒ นายธนากร  ฉ่ำโสฬส รองนายก อบต.โคกว่าน -  ลา 
๓ นางวรรณา  ดวงมาลา รองนายก อบต.โคกว่าน วรรณา  ดวงมาลา  
4 นางคนิตา  กระพันธ์ เลขานายก ฯ คนิตา  กระพันธ์  
5 ส.ต.ท.เซ็นต์ กะรัตน์ ปลัด อบต.โคกว่าน  - (เลขาสภา ฯ) ลา 
6 นางสำเนียง  แก้วอำไพ หัวหน้าสำนักปลัด สำเนียง  แก้วอำไพ  
7 นายอนุชา  จูกูล หัวหน้าส่วนสวสัดิการ ฯ อนุชา  จูกูล  
8  นายเอกชัย  ขันธจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เอกชัย  ขันธจันทร์  
9 นางวารุณี  สุวรรณลาส ผอ.การศึกษา วารุณี  สุวรรณลาส  



 
เริ่มประชุม : เวลา 09.00 น. 
เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน ครบองค์ประชุมแล้ว  เชิญ รองประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒    : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
                       2.1 สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  วันที่ 11 เมษายน 2๕๖7  

 

ที่ประชุม  : รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    : เรื่อเสนอพิจารณา 
4.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) 

นายเอกชัย ขันธจันทร์ : ด้วย  อำเภอละหานทราย  ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระ
(นักวิเคราะห์ฯ)  เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  

28 กรกฎาคม 2567 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่ 19 เม.ย. ถึงวนัที่ 5 
พ.ค. 2567 (17 วัน)  ตำบลโคกว่านแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน    
จำนวน 4 คน (ตามที่อำเภอละหานทรายแจ้งให้ทราบ)  โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกว่านจะต้องรับผิดชอบ  แต่โครงการดังกล่าวไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
จึงมีความจำเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะดำเนินการเบิกจ่าย    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 22/2 ในกรณีการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือ เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
 
 
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  ซ่ึงโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  เป็น
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย   

เหตุที่เสนอขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  ในวันนี้นั้น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) ที่ มท 0810.3/ว 3423  ลงวันที่  2  เมษายน  
2567  ได้ซักซ้อมการดำเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สามารถยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
22/2 ได ้ และได้ทำหนังสือขอยกเว้นระเบียบเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาไปแล้ว  แต่



ได้รับการประสานจากอำเภอละหานทรายว่า  ไมส่ามารถเสนอและอนุมัติได้ทันการดำเนิน
โครงการ  ดังนั้น  จึงให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านเสนอขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ให้นายอำเภอละหานทรายเรียกประชุมซึ่งถือเป็นเรื่องด่วน  ซึ่งในการประชุมสภา ฯ ในครั้งนี้
ผมได้ประสานประธานสภา ฯ ให้แจ้งให้สมาชิก ฯ ได้ทราบทางไลน์เบื้องต้นก่อนแล้ว 
(รายละเอียดโครงการตามท่ีได้แจกให้สมาชิก ฯ ได้พิจารณาแล้ว) 

นายอนันต์  เนือนสกุล : ตามท่ีนายเอกชัย ขันธจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงให้สมาชิก ฯ ได้
(รองประธานสภา ฯ) ทราบไปแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายไพรัตน์ วิชัยกุล : ผมก็ห่วงใยในกระบวนการดำเนินการว่าถูกต้องหรือไม่  ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบ
(ส.อบต.ม.8)  ที่มาที่ไป ระเบียบต่าง ๆ ผมก็เข้าใจครับ 
นายจักรพงษ์ หงษ์วิเศษ : โครงการบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้  เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ทุก
(นายก ฯ)  ท้องที่จะต้องดำเนินการ  โดยให้แต่ละอำเภอหาเจ้าภาพในการดำเนินการและให้ชุมชนแต่ละ 

ตำบลหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ซ่ึง
การเบิกจ่ายเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1374  ลงวันที่ 9  
พฤษภาคม  2561  เรื่อง การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

นายอนันต์  เนือนสกุล : ผมจะขอมติที่ประชุมตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การ 
(รองประธานสภา ฯ) บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

(ครั้งที่ 2) โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม                     : เห็นชอบ  8  เสียง  งดออกเสียง  1  คน (รองประธานสภา ฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    : เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : ตามท่ีสมาชิก ฯ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
(นายก ฯ)  ไปแล้วนั้น  ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการใดๆ เลย ผมขอให้สมาชิก ฯ ได้ติดตามการดำเนินการของ 

เจ้าหน้าที่ด้วย  เพราะมันล้าช้าไม่รู้ด้วยเหตุใดประชาชนเสียโอกาสในความล้าช้าดังกล่าว  ขอ
ฝากที่ประชุมช่วยติดตามด้วย 

นายไพรัตน์ วิชัยกุล : 1) ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านมาทำหน้าที่ตรงนี้  ผมก็อยากทราบเช่นกันว่า
(ส.อบต.ม.8)  มันติดขัดตรงไหนจึงไม่สามารถจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ได้ ซึ่งมีความจำเป็นและ 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างยิ่ง 
2) ผมได้รับข้อซักถามและท้วงติงจากประชาชนในหมู่บ้านข้างเคียงว่า ทำไมพ้ืนที่  ม.8 

มืดจังการเดินทางสัญจรเวลากลางคืนไม่สะดวกปลอดภัย  ผมจึงขอให้ผู้บริหารช่วยติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมด้วย 

 
นายจรูญ  กองสกุล : โครงการ ม.6 บ้านหนองหมี  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
(ส.อบต.ม.6)  พ.ศ.2567  เมื่อไรจะดำเนินการครับ 
นายประนอม  แทนวงษ์ : 1) ผมก็อยากทราบเช่นกันว่ารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ทำไมจนป่านนี้ยังซื้อ 
(ส.อบต.ม.11)  ไม่ได้  ก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ทราบด้วยติดขัดตรงไหน 
    2) ไฟฟ้าสาธารณะตรงบริเวณสี่แยกศาลา SML ม.4 ดับขอให้ผู้บริหารดำเนินการ 

แก้ไขให้ด้วย 
นางชาลินี  หลุมแก้ว : 1) ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณคลองส่งน้ำบริเวณทางแยกไม่มี  เกิดอุบัติเหตุบ่อยของให้ 
(ส.อบต.ม.9)  ผู้บริหารติดตั้งให้ด้วย 
    2) ถนนดินสวนทางทิศเหนือ ไม่ทราบว่าจะดำเนินการตอนไหน 
น.ส.ประภาพร พรมโสฬส : อยากฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีหลาย
(ส.อบต.ม.2)  เหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะกรณีคนจมน้ำ ม.2 วันนั้น  ถ้ารถ EMS มี 



อุปกรณ์ที่พร้อมอาจไม่เสียชีวิต 
นายจักรพงษ์  หงษ์วิเศษ : 1) ไฟฟ้าสาธารณะ ม.8 บ้านหนองตะครองน้อย ผมคิดจะดำเนินการในปีงบประมาณ 
(นายก ฯ)  2568 ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
    2) ถนนดินที่ทาง ส.อบต.ม.9  กล่าวถึงนั้นไม่มีอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ผมคิดจะจ่ายขาดเงินสะสม  ก็รอดูความชัดเจนของ
งบประมาณก่อน 

    3) โครงการ ม.6 บ้านหนองหมีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2567  ลงนามในสัญญาแล้ว  รอผู้รับจ้างลงงานครับ 
 4) ไฟฟ้าสาธารณะที่สมาชิก แจ้งในที่ประชุมผมจะให้เจ้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ครับ 

นายอนันต์  เนือนสกุล : มีสมาชิก ฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาสมัย 
(รองประธานสภา ฯ) วิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567  ณ  บัดนี้ 
 

ปิดประชุม  : เวลา  ๑2.00  น. 
 
      (ลงชื่อ)       เอกชัย  ขันธจันทร์        ผู้จดรายงานการประชุม                
                                                        (นายเอกชัย  ขันธจันทร์) 
                                              นักวิเคราะห์ ฯ /ปฏิบัติหน้าที่เลขาสภา ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)  ประภาพร  พรมโสฬส    ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)   ศักดิ์ดา  กองสกุล    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (น.ส.ประภาพร  พรมโสฬส)       (นายศักดิ์ดา  กองสกุล) 
               ส. อบต.ม. 2                                                    ส.อบต.ม. 7 
 

      (ลงชื่อ)      สุพล ชูชาติ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        (นายสุพล ชชูาติ) 
                                                           ส.อบต. ม. 5 
 
                                             (ลงชื่อ)   อนันต์  เนือนสกุล    ผู้รับรองรายงานการประชุม        
                (นายอนันต์  เนือนสกุล) 
                                รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบต.โคกว่าน 
 
 
 
 


